

Al'Isrá' wa alMi'ráj

Matapos ang paanyaya ng Sugo (SAS) sa Táif at ang nangyari sa kanya roon, matapos na yumao si Abú Tálib at sinundan pa ito ni Khadíjah (RA) at kaalinsabay ng pagtindi ng pamiminsala ng mga Quraysh sa mga Muslim ay nagkatipun-tipon na ang mga alalahanin sa puso ng Propeta (SAS). Kaya naman dumating ang pampalubag-loob para sa marangal na Propetang ito mula sa Panginoon niya. Kaya minsan isang gabi, habang ang Sugo ni Allah (SAS) ay natutulog, pinuntahan siya ni Anghel Gabriel dala si Buráq, isang hayop na nakahahawig ng kabayo, na may dalawang pakpak at mabilis tumakbo na para bagang kidlat. Pina-sakay siya rito ni Anghel Gabriel at dinala siya nito sa Jerusalem sa Palestina. Pagkatapos mula roon ay iniakyat siya sa langit at nakakita ng maraming bagay mula sa mga tanda ng Panginoon niya. Sa langit isinatungkulin ni Allah sa kanya ang limang *ṣaláh*. Bumalik siya nang gabi ring iyon sa Makkah, na panatag ang isip at matatag ang katiyakan. Hinggil doon ay nagsasabi si Allah (17:1): **Kaluwalhatian sa Kanya na nagdala sa lingkod Niya isang gabi mula sa alMasjid alHarám patungo sa alMasjid al'Aqsá, na pinagpala Namin ang palibot nito, upang mag-pakita Kami sa kanya ng ilan sa mga tanda Namin. Tunay na Siya ay ang Nakaririnig, ang Nakakikita.**

Noong nag-umaga ay pumunta siya sa Ka'bah at nagsimulang isalaysay sa mga tao ang nangyari sa kanya. Kaya tumindi ang pagpapasinungaling sa kanya ng mga Káfir at ang panunuya nila sa kanya. Pagkatapos ay hiniling sa kanya ng ilan sa mga naro-roon na ilarawan sa kanila ang Jerusalem. Iyon ay upang pabula-anan. Nagsimula siyang maglarawan nito nang bahagi sa bahagi. Hindi nagkasya ang mga Mushrik sa mga pagtatanong na ito bag-kus ay nagsabi pa sila: “Nagnanais kami ng isa pang patunay.” Kaya nagsabi ang Sugo (SAS): “Talaga ngang may nasalubong ako sa daan na isang karaban na papunta sa dakong Makkah.” Inilarawan niya ito sa kanila. Ibinalita niya sa kanila ang bilang ng mga kamelyo nito at ang oras ng pagdating nito. Nagsabi ng totoo ang Sugo ni Allah (SAS) subalit ang mga Káfir ay nagpa-tuloy sa kawalang-pananampalataya nila, pagmamatigas nila, at hindi paniniwala.

Kinaumagahan din ng araw ng *al'Isrá' wa alMi'ráj* ay duma-ting si Anghel Gabriel at itinuro nito sa Sugo (SAS) ang pama-maran ng pagsasagawa ng limang *ṣaláh* at ang mga takdang oras ng mga ito. Ang *ṣaláh*, bago niyon, ay binubuo ng dalawang rak'ah sa umaga at dalawang rak'ah sa gabi.

Ang Pag-anyaya sa mga Taga-Madínah

Sa mga panahong iyon, nilimitahan ng Sugo ni Allah (SAS) ang paanyaya niya sa mga dumadating sa Makkah matapos na nanatili ang mga Quraysh sa pag-ayaw sa katotohanan. Nakiki-pagkita ang Sugo (SAS) sa kanila sa mga tinitigilan nila at sa mga pook na tinutuluyan nila. Inilahad niya sa kanila ang Islam at ipi-naliliwanag niya ito sa kanila. Ang amain niyang si Abú Lahab ay bumubuntot sa kanya at nagbibigay-babala sa mga tao laban sa kanya at laban sa ipinangangaral niya. Minsan ay pumunta siya sa isang pangkat ng mga mamamayan ng Madínah at inanyayahan niya sila sa Islam. Nakinig sila sa kanya at pagkatapos ay nagka-isa silang sumunod sa kanya at maniwala sa kanya. Nakaririnig na noon ang mga mamamayan ng Madínah sa mga Hudyo na may isang propetang nasaad ang paglalarawan dito sa mga kasulatan nila, na nalalapit na ang panahon ng pagdating nito. Kaya noong inanyayahan niya sila, nakilala nila na siya ang propetang tintutu-koy ng mga Hudyo. Kaya naman nagdali-dali sila sa pagyakap sa Islam. Sinabi nila: “Huwag kayong magpauna sa mga Hudyo doon.” Sila ay anim na katao.

Nang sumunod na taon ay may dumating mula sa Madínah na labindalawang lalaki. Nakipagkita sila sa Sugo ni Allah (SAS) at itinuro niya sa kanila ang Islam. Noong bumalik sila sa Madínah ay ipinadala niya kasama nila si Mus'ab ibnu 'Umayr (RA) upang ituro sa kanila ang Qur'an at linawin sa kanila ang mga panun-tunan ng Islam. Nakaya naman ni Mus'ab ibnu 'Umayr (RA), dahil sa pagpapatnubay ni Allah, na makaimpluwensiya sa lipunan ng Madínah. Kaya noong bumalik si Mus'ab (RA) sa Makkah pagkalipas ng isang taon, may kasama na siyang 72 lalaki at dala-wang babae mula sa mga mamamayan ng Madínah. Nakipagkita sa kanila ang Sugo (SAS) at nakipagkasundo sila sa kanya sa pagtulong sa Islam at pagtupad sa kautusan nito. Pagkatapos ay bumalik sila sa Madínah.